

Số: 4280/BC-UBND

Hương Trà, ngày 22 tháng 11 năm 2021

BÁO CÁO

**Việc thực hiện các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021
trên địa bàn thị xã Hương Trà**

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC CHỦ TRƯỞNG SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

1. Việc quán triệt, triển khai, tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn thị xã.

Chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ về sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà đảm bảo đúng các quy định, phù hợp với thực tế, đòi hỏi có sự thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Lãnh đạo thị xã đã đề nghị Đảng ủy, UBND xã và cử tri xã Bình Điền và xã Hồng Tiến, nhất là các đồng chí lão thành cách mạng của xã Hồng Tiến cần ổn định tư tưởng, phát huy trách nhiệm của mình trong việc động viên, tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Tác động, ảnh hưởng của việc ban hành chủ trương, chính sách về sắp xếp ĐVHC.

+ Sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, gắn với chủ trương tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và thực hiện chế độ tiền lương mới; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phục vụ nhân dân, cung cấp dịch vụ công cho người dân cũng như thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương được tốt hơn; Giảm chi phí ngân sách chi trả cho cán bộ, công chức và người lao động của một đơn vị hành chính.

+ Tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng; Có cơ hội để thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của địa phương, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư, thu

hút được sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp; Địa giới hành chính mở rộng làm thay đổi về kinh tế, tăng giá trị sử dụng của đất đai, tạo ra những ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi trường ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ; Kinh tế sẽ đa dạng và phát triển, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao; Xã mới có tiềm năng, động lực để phát triển kinh tế vùng, mang lại đời sống kinh tế cao cho nhân dân; Tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động; Phát triển kinh tế, đời sống vật chất được nâng cao kéo theo các hoạt động và hóa, tinh thần cũng phong phú, đa dạng.

+ Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ở cấp xã tinh gọn hơn, hợp lý hơn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; Giảm đầu mối thủ tục hành chính, thuận lợi hơn cho người dân; Có điều kiện tập trung xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

- *Tác động tiêu cực:*

+ Công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã do dôi dư khi nhập xã gặp một số khó khăn.

+ Việc quản lý địa giới hành chính xã rộng hơn, các vấn đề quản lý mới phát sinh như công tác quy hoạch, tệ nạn xã hội gia tăng, tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

+ Việc chuyển đổi hồ sơ, giấy tờ giữa đơn vị hành chính cũ và đơn vị hành chính mới sau khi nhập khó khăn và phức tạp

+ Phải cơ cấu lại nền kinh tế nông nghiệp kèm theo đang dạng hóa cơ cấu sản xuất, kinh doanh; phân công lại lao động trên địa bàn xã mới, tạo điều kiện cho việc ổn định dân cư.

+ Tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại địa phương.

+ Tác động đến đời sống của một bộ phận nhân dân do lối sống, tập quán và truyền thống văn hóa làng xã chưa có sự tương đồng và thống nhất.

3. Đánh giá về tình hình triển khai các chủ trương, công tác tuyên truyền, vận động sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn.

Thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn thị xã, ngày 05/7/2019 Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà đã ban hành Quyết định số 2257-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2019 – 2021. Ban Chỉ đạo đã phân công nhiệm vụ đối với các thành viên (Thông báo số 1903/TB-BCĐ ngày 24/7/2019) để thực hiện các nội dung công việc liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 đối với xã Bình Điền và xã Hồng Tiến như: tham mưu xây dựng Phương án, Đề án sắp xếp, hướng dẫn các xã thực hiện quy trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND xã, thị xã, trình UBND tỉnh; phương án sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giải quyết chế độ chính sách đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp; dự toán kinh phí, hướng dẫn sử dụng kinh phí,

hướng dẫn thông kê, quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của các xã sắp xếp; hướng dẫn quản lý, sử dụng đất đai, giao nộp hồ sơ, giấy tờ về công tác địa chính; hướng dẫn bàn giao giấy tờ về công tác hộ tịch, chứng thực các loại hồ sơ, tài liệu có liên quan; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình triển khai thực hiện Phương án, Đề án.

Phân công thành viên Ban chỉ đạo tiếp xúc với cử tri tại các thôn để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Ban Chỉ Đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã đã có *Quyết định số 719/QĐ-BCĐ ngày 15/7/2019 về việc thành lập Tổ giúp việc*, để hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ công tác nhập xã Bình Điền và xã Hồng Tiến

Ngày 23 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà có Công văn số 1887/UBND-NV về việc tiếp tục thực hiện các quy trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, hướng dẫn các xã thực hiện lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND để xem xét, thông qua phương án sắp xếp các ĐVHC cấp xã.

Ủy ban nhân dân xã Bình Điền đã tiến hành tiếp xúc cử tri và họp dân tại các thôn (Từ ngày 09/7 đến 10/7/2019), UBND xã Hồng Tiến tiếp xúc cử tri và họp dân tại các thôn (Từ ngày 19/7 đến 24/7/2019).

Sau khi có kết quả lấy ý kiến cử tri, UBND cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp và hoàn thành việc thảo luận thông qua phương án sắp xếp ĐVHC cấp xã và hoàn tất các thủ tục trình các cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Công tác tuyên truyền, vận động sắp xếp ĐVHC cấp xã

Ngày 10/7/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Hướng dẫn số 62-HD/BTG về tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh thị xã xây dựng đề cương tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đặc biệt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tuyên truyền lưu động. Tăng cường công tác thông tin, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội, các ngành, các cấp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Qua các cuộc họp tiếp xúc cử tri, đa số cử tri xã Bình Điền, Hồng Tiến thống nhất phương án nhập xã Hồng Tiến với xã Bình Điền để thành lập xã mới, nhưng một bộ phận nhân dân tại xã Hồng Tiến còn băn khoăn, lo lắng liên quan đến những vấn đề chế độ, chính sách đặc thù, truyền thống văn hóa và các giao dịch dân sự sau khi nhập xã.

Quá trình tiếp xúc cử tri, họp dân lãnh đạo xã Hồng Tiến, lãnh đạo thị xã Hương Trà, thành viên BCĐ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2019 – 2021 đã trao đổi, giải đáp đầy đủ những nội dung liên quan đến kiến nghị của cử tri và nhân dân Hồng Tiến

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ TRONG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

1. Kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021

1.1. Kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị (*bao gồm các cơ quan thuộc chính quyền địa phương, các cơ quan hành chính, đơn vị tổ chức theo ngành dọc, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trên địa bàn*).

- Đối với cấp ủy Đảng.

Ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ Thị ủy đã có Thông báo số 566/TB-TU về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2019-2020 và các chức danh chủ chốt xã Bình Tiến.

Ngày 13/01/2020, Ban Thường vụ Thị ủy đã công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Bình Tiến, Quyết định Chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Bình Tiến nhiệm kỳ 2019-2020. (Quyết định số 2565-QĐ/TU)

- Đối với bộ máy chính quyền địa phương.

Ngày 06/01/2020, Hội đồng nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định số 66/QĐ-HĐND về việc chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân xã Bình Tiến.

Ngày 15/01/2020, Hội đồng nhân dân xã Bình Tiến đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất và đã bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế, Trưởng ban, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã Bình Tiến.

Ngày 21/01/2020, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (*Quyết định số 68/QĐ-HĐND, định số 69/QĐ-HĐND, Quyết định số 99/QĐ-UBND, Quyết định số 100/QĐ-UBND*).

Ngày 16/01/2020, đã tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Quyết định số 81/QĐ-UBND về việc sắp xếp, bố trí công chức xã Bình Tiến; Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 20/01/2020 về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, sát hạch tiếp nhận 03 cán bộ thôi giữ chức vụ vào công chức xã Bình Tiến.

Phối hợp với Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã thực hiện các bước kiện toàn chức danh Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng quân sự, Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Tiến.

Ngày 15/01/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Thông báo số 153/TB-UBND về việc chuyển người hoạt động không chuyên trách xã Bình Điền và xã Hồng Tiến đến nhận công tác tại xã Bình Tiến.

- Mặt trận tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội.

Ngày 20/01/2020, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã đã tổ chức công bố Quyết định thành lập Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tiến, công nhận danh sách Ủy viên Ủy ban và Ban Thường trực lâm thời; chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư

lâm thời Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Tiến. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thị xã chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh xã Bình Tiến.

1.2. Việc bố trí trung tâm hành chính, trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp;

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Bình Tiến sử dụng trụ sở làm việc của xã Bình Điền cũ.

Tuy nhiên, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của xã Bình Tiến chưa đảm bảo theo quy định. Nơi làm việc của khối Mặt trận và các đoàn thể xã, lực lượng công an, quân sự chưa được đầu tư nên có phần ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Việc đo đạc, cắm mốc, xác định đường địa giới hành chính trên thực địa và việc lập hồ sơ bản đồ địa giới hành chính đối với những ĐVHC thực hiện sắp xếp để phục vụ công tác quản lý địa giới hành chính.

Đã hoàn thành việc đo đạc, cắm mốc, xác định đường địa giới hành chính trên thực địa. Việc lập hồ sơ bản đồ địa giới hành chính đối với xã Bình Tiến đang thực hiện theo Đề án 513.

1.4. Những thuận lợi, khó khăn khi xây dựng phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và nguyên nhân.

+ Thuận lợi: Xã Hồng Tiến và xã Bình Điền có vị trí địa lý liền kề, có trục giao thông chính và gắn kết đường liên thôn, nên thuận tiện trong giao thông giữa hai xã. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân xã Hồng Tiến (do xâm canh, xâm cư từ lâu) đang cư trú và sản xuất trên đất do xã Bình Điền quản lý.

+ Được sự hướng dẫn của Sở Nội vụ, thị xã Hương Trà đã thực hiện các trình tự, thủ tục từ xây dựng, thông qua Phương án, Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã đúng theo quy trình và thời gian quy định.

+ Việc thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp xã được sự đồng tình của cán bộ, công chức, viên chức và đa số nhân dân tại các xã được sắp xếp.

+ Tuy nhiên, một số bộ phận nhân dân xã Hồng Tiến lo lắng sau khi sắp xếp đơn vị hành chính không được tiếp tục thực hiện các chế độ, chính sách đặc thù, phải chuyển đổi các giấy tờ tùy thân, giấy tờ liên quan do thay đổi đơn vị hành chính cấp xã, nên chưa đồng tình với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (số cử tri không đồng ý còn cao 341 người, tỷ lệ 43/11%).

+ Khó khăn: Xã Hồng Tiến phần lớn là người dân là dân tộc thiểu số nên truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa, các phong tục, tập quán của người dân có phần khác biệt so với xã Bình Điền. Trong quá trình lấy ý kiến cử tri về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã có một số khó khăn, lãnh đạo thị xã Hương Trà đã có các buổi đối thoại nhân dân xã Hồng Tiến, đặc biệt với cán bộ lão thành cách mạng của xã Hồng Tiến để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vướng mắc về chủ trương nhập xã Hồng Tiến và xã Bình Điền.

2. Kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thị xã

2.1. Thời điểm địa phương hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. cũng như việc xác định đường địa giới hành chính trên thực địa, sử dụng các cơ sở hạ tầng...

UBND thị xã Hương Trà đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy của xã Bình Tiến.

Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức sẽ thực hiện chậm nhất đến 31/12/2021.

2.2. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, người lao động dôi dư; Tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

- Tổng số cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã: **42** người (không tính Trưởng Công an xã Chính quy), dôi dư **19** người (theo quy định xã loại 1 được giao 22 người không kể Trưởng Công an xã chính quy)

UBND thị xã bố trí, sắp xếp và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư từ khi nhập xã đến nay: **18** trường hợp. Những cán bộ, công chức thuộc đối tượng dôi dư đồng tình với việc sắp xếp và các chế độ, chính sách được hưởng, cụ thể:

+ Ngày 11/3/2020 Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND về việc điều động ông Lâm Bình, Ủy viên Thường vụ trực Đảng ủy xã Bình Tiến đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân xã Hương Bình. Ngày 30/3/2020 UBND thị xã ban hành Quyết định số 403/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hương Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Lâm Bình.

+ Thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/03/2015 của Chính phủ: **02** cán bộ (ông Lê Viết Hương, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Tiến, ông Trần Văn Ngộ, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Bình Điền);

+ Thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/04/2010 của Chính phủ: **01** công chức (ông Võ Phi Phúc, công chức Tư pháp – hộ tịch xã Bình Điền);

+ Nghỉ hưu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP: **01** công chức (ông Hoàng Anh Tuấn, công chức Văn hóa – XH xã Bình Điền);

+ Nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP: **07** trường hợp, trong đó nghỉ hưu trước tuổi: **01** (ông Trần Tranh, Văn phòng – TK xã Bình Điền) và thôi việc ngay: **06** (ông Lê Quyết, nguyên PCT HĐND xã Bình Điền, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Hồng Tiến, ông Hoàng Thái Díp, Địa chính – XD xã Hồng Tiến, ông Lê Văn Cơ, Văn hóa – xã hội xã Hồng Tiến, ông Nguyễn Tuyền

Quang Minh, Văn hóa – xã hội xã Bình Điền ông Nguyễn Văn Nhất, Văn phòng – TK xã Bình Tiến);

+ Nghị công tác **01** (ông Nguyễn Minh Trí, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Bình Điền);

+ Điều động công chức sang xã khác: **02**, trong đó 01 Tư pháp – hộ tịch xã Bình Thành và 01 Văn phòng – thống kê xã Hương Thọ (ông Hoàng Nguyễn Anh Tuấn, ông Lê Văn Nghi).

+ Tiếp nhận **03** công chức sang viên chức ngành giáo dục (02 nhân viên Kế toán, 01 giáo viên Tổng phụ trách Đội (bà Võ Thị Thanh Thủy, Bà Hoàng Thị Nhàn, ông Phan Đăng Khoa).

- Số lượng cán bộ, công chức xã Bình Tiến hiện nay: **23** người (không tính Trưởng Công an chính quy), trong đó: **11** cán bộ, **12** công chức, vượt **01** người theo quy định Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

2.3. Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính và nguyên nhân.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, quá trình triển khai thực hiện đòi hỏi có sự thống nhất cao trong toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Đặc biệt là nhân dân của xã Bình Điền và Hồng Tiến. Công tác vận động, thuyết phục nhân dân phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và vướng mắc của nhân dân để giải quyết những vướng mắc, thuyết phục nhân dân đồng thuận với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

- Việc thực hiện chế độ đặc thù xã đặc biệt khó khăn:

+ Thực hiện theo Nghị quyết 32 của Chính phủ thì đơn vị xã Bình Tiến sau khi sắp xếp tiếp tục hưởng chế độ chính sách xã đặc biệt khó khăn từ 01/01/2020 đến hết 31/12/2021. Hiện nay, thị xã đã cấp phụ cấp thu hút 70% cho cán bộ, công chức xã Bình Tiến; Phụ cấp chuyển vùng (10 tháng lương cơ bản) thị xã đang rà soát để thực hiện đúng theo quy định.

+ Phụ cấp khu vực xã Bình Tiến đang hưởng phụ cấp khu vực 0,2 (theo phụ cấp khu vực của xã Bình Điền cũ) và đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hưởng phụ cấp khu vực 0,4.

+ Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự: UBND thị xã đã có văn bản đề nghị Công an tỉnh xem xét và Công an tỉnh đã có Công văn số 2559/CAT-PV05 ngày 24/5/2021, xã Bình Tiến không được xác định là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.

- Khó khăn về an sinh xã hội: Xã Hồng Tiến cũ có các thôn 1, thôn 2, thôn 5 là thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017), tổng số người dân được hưởng bảo hiểm y tế do nhà nước hỗ trợ khoản 750 người. Hiện nay, xã Bình Tiến được công nhận là xã thuộc khu vực I, vùng dân tộc thiểu số và miền núi phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021) và người dân thôn 5, thôn đặc biệt khó khăn được nhà nước hỗ trợ khoản 130 thẻ Bảo hiểm y tế, còn lại người dân phải tự mua.

- Khó khăn về địa bàn: Sau khi sắp xếp địa bàn xã Bình Tiến kéo dài từ đầu xã đến cuối xã gần 20 km, dân số phân bố thưa thớt, tập trung tại khu trung tâm, công tác quản lý rất khó khăn. Người dân đi lại để thực hiện các thủ tục hành chính vất vả.

+ Đối với giải quyết thủ tục hành chính: UBND thị xã đã chỉ đạo UBND xã Bình Tiến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lưu động tại địa bàn xã Hồng Tiến cũ (01 đến 02 buổi/tuần) để phục vụ người dân.

+ UBND thị xã đã trình HĐND thị xã các danh mục đầu tư công để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn xã Bình Tiến đảm bảo phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân. Đồng thời, nghiên cứu sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, công chức.

3. Hiệu quả của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn thị xã

3.1. Đánh giá tính hiệu quả, hợp lý của việc sắp xếp các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã ở địa phương.

- Xây dựng bộ máy chính quyền địa phương ở cấp xã tinh gọn hơn, hợp lý hơn, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; Giảm đầu mối thủ tục hành chính, thuận lợi hơn cho người dân; Có điều kiện tập trung xây dựng bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến.

3.2. Đánh giá tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn (*chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ được giao...*); phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần phục vụ nhân dân, cung cấp dịch vụ công cho người dân cũng như thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương được tốt hơn;

- Tập trung nguồn lực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng; Có cơ hội đề thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của địa phương, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố dân cư, thu hút được sự quan tâm, đầu tư của các doanh nghiệp; Địa giới hành chính mở rộng làm thay đổi về kinh tế, tăng giá trị sử dụng của đất đai, tạo ra những ngành nghề và việc làm mới, nâng cao giá trị lao động, tạo môi trường ứng dụng rộng rãi khoa học, công nghệ; Kinh tế sẽ đa dạng và phát triển, đời sống của người dân được cải thiện và nâng cao; Xã mới có tiềm năng, động lực để phát triển kinh tế vùng, mang lại đời sống kinh tế cao cho nhân dân; Tạo ra nhiều cơ hội việc làm và thu nhập cho người lao động; Phát triển kinh tế, đời sống vật chất được nâng cao kéo theo các hoạt động văn hóa, tinh thần cũng phong phú, đa dạng.

3.3. Đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước ở địa phương (*do giảm số ĐVHC, giảm biên chế, giảm chi thường xuyên, kinh phí vận hành, duy tu, bảo trì các trụ sở hoạt động...*).

Công tác chi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đã tiết kiệm chi lương và chi hoạt động trong năm 2020 hơn 95 triệu đồng.

PHẦN II KIẾN NGHỊ

- Đề nghị quan tâm hỗ trợ Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số còn khó khăn trên địa bàn xã Bình Tiến.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm có quyết định hưởng phụ cấp khu vực 0,4 đối với xã Bình Tiến.

Nơi nhận:

- VP Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh;
- TT. HĐND thị xã;
- CT, PCT UBND thị xã; | (để báo cáo)
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**